
สภามหาวทิยาลยัรับรองรายงานการประชมฉบบันีแล้วุ  
ในการประชม ครังท ี ุ ๓/๒๕๕๓ วนัท ี๒๕ กมภาพนัธ์ ุ ๒๕๕๓ 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ครงัที ๒/๒๕๕๓ 

วนัพุธ ที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุมเอืองผงึ ชนั ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูม้าประชมุ 

๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบด ี

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 
๓. ดร.ศุภวตัร ภวูกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 
๔. รศ.ว่าทร้ีอยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

๕. ดร.จรญู คาํนวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายทนิกร นาํบุญจติต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.    นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญเออื บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รศ.สนิท   สตัโยภาส รองอธกิารบด ี

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๒. ผศ.เยียมลักษณ ์ อดุาการ คณบดีคณะครศุาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๓. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๔. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชืน ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๕. รศ.ประสทิธ ิ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๑๖. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๑๗. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๑๘. นายทรงเกยีรต ิ สงัฆมณ ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๑๙. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบด ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
การประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 



   -๒- 

ผูไ้ม่มาประชมุ 

๑. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อปุนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายวัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.อทุยั สอืกระแสร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. ว่าทร้ีอยตรีโกศล         แสงงาม ผู้ปฏบิตัิหน้าทใีนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวณฎัฐมล คาํวัง ผู้ปฏบิตัิหน้าทใีนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายสทิธปิระโยชน์ 

 

เริมประชมุเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี 

 

ระเบยีบวาระที ๑  เรืองทีประธานแจง้ทีประชมุทราบ 

 

 ๑.๑   เรืองแจง้ของประธานทีประชมุ  

 

    - ไม่มี - 
 

 ๑.๒  เรืองแจง้ของมหาวิทยาลยั 

 

  ๑.๒.๑ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกลา้ฯ ถวายเงิน  

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

นาํเสนอทีประชุมว่า เมือวันอังคาร ที ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๑๕ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทวัประเทศ จาํนวน ๔๐ คน ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 

สยามมกุฎราชกุมาร เพือทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จาํนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล้านบาทถ้วน) ซึงเป็นเงิน

รายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทงั ๔๐ แห่ง เพือสมทุบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ จาํนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๓- 

สมทบทุนทีปังกรรัศีโชติ จาํนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโดยเสดจ็พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

จาํนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ในการนี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสดจ็ด้วย  

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับทราบ 

 

 ๑.๓ เรืองแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
 

    - ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที ๒  เรืองรบัรองรายงานการประชมุ  

 

 ๒.๑ รายงานการประชมุ ครงัที ๑๖/๒๕๕๒ วนัที ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอทีประชุมว่า สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาํรายงาน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครังท ี๑๖/๒๕๕๒ วันท ี๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว และได้

จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และทแีก้ไขเพิมเติม 

(ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม 

 

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้แกไ้ข ดงัน ี

 

๑. หน้า ๗ ผู้มาประชุม ก่อนลําดับที ๔ ให้แทรกข้อความดังนี “๔ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง” 

๒. หน้า ๗ ผู้มาประชุม ลาํดับท ี๔  ๕  ๖ ... จนถึงลาํดับท ี๑๗ แก้ไขเป็น ๕  ๖  ๗ ... 

จึงถงึลาํดับท ี๑๘ ตามลาํดับ 

๓. หน้า ๘ ผู้ไม่มาประชุม ตัดลาํดับท ี๕ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ออก 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครังที ๑๖/๒๕๕๒ วันที ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๒ ตามทแีก้ไข 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๔- 

ระเบยีบวาระที ๓  เรืองสืบเนอืง 
 

 - ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระที ๔  เรืองเสนอเพอืพจิารณา 

 

 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ แนวทางการบริหารจดัการงบประมาณและการเงิน  

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง

นาํเสนอทปีระชุมระดมความคิดในประเดน็แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ของ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑  

 

ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี
 

๑. ประเด็นการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินเพือให้เอือต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันยังขาดการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นการบริหารในรูปแบบ

ราชการ จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งประสบปัญหาในเรืองนีเช่นเดียวกัน แต่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ มีพืนทสีะลวง – ขีเหลก็ ทจีาํเป็นต้องขยายการพัฒนาและย้ายการจัดการศึกษาไปยัง

พืนทีดังกล่าว จึงทาํให้เกิดปัญหามากกว่า โดยเฉพาะการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแผน ทาํให้มี

ผลกระทบไปถึงเรืองอนื เช่น งบประมาณทคีาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีต่อไปจะไม่ได้รับการจัดสรร

เพราะวงเงินทกีนัไว้เบิกเหลือมปีมีจาํนวนมาก ซึงเป็นไปตามเกณฑท์สีาํนักงบประมาณกาํหนดไว้ ดังนัน 

มหาวิทยาลัยควรดาํเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเรืองการก่อสร้างโดยเร็ว  สาํหรับการขอ

คาํปรึกษาสาํนักงบประมาณ ควรจะต้องมีแผนแม่บทให้ชัดเจนและถ้ามีการดาํเนินการทไีม่เป็นไปตามแผน

ก็ควรปรับแผนแล้วแจ้งสํานักงบประมาณให้รับทราบเพือขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 

ซึงงบประมาณปี ๒๕๕๔ มีวงเงินประมาณ ๑.๗ ล้านล้านบาท ถ้าพิจารณาในภาพรวมหรือในระดับ

หน่วยงานจะคล้าย ๆ กัน คือ เป็นงบบุคลากรร้อยละ ๔๐ เป็นงบภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องจ่าย

ร้อยละ ๖ และเป็นวงเงินทีรัฐบาลจะต้องตังงบประมาณเพือชําระหนีเงินกู้ทีรัฐบาลไปกู้มาใช้เป็น

งบประมาณและชดใช้เงินคงคลัง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ถ้าตังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอกน็าํไปใช้ก่อน

แล้วมาตังงบประมาณชดใช้คืนในปี ๒๕๕๔ อีกร้อยละ ๒๐ และงบประมาณสาํหรับการดําเนินงาน

ต่อเนืองซึงไม่สามารถยุติได้อีกร้อยละ ๒๐ ดังนัน จะเหลืองบประมาณรายจ่ายจริงๆ ร้อยละ ๑๐  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๕- 

ทุกหน่วยงานจะมีสัดส่วนดังกล่าวนี ดังนัน วงเงินงบประมาณจึงจาํกัดมาก การทีมหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณสงิก่อสร้างและเบิกจ่ายไม่ทนัภายในระยะเวลาทกีาํหนดจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก 

เป็นหลักเกณฑ์ทีสาํนักงบประมาณกาํหนดไว้ เป็นการพิจารณาความสามารถการใช้จ่ายประมาณของ

มหาวิทยาลัยในรอบปีทผ่ีานมา โดยเฉพาะถ้ามีการกนัเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีตังแต่ปี ๒๕๔๕ และจนถึง

ปัจจุบันยังไม่ได้เบิกจ่ายสาํนักงบประมาณจะตัดงบประมาณคืนคลังทังหมด จะมีการตรวจสอบและ 

มีหนังสือเวียนแจ้งเร็ว ๆ นี โดยกระทรวงการคลัง ดังนัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ควรเร่งตรวจสอบและเร่งรัด  อีกประการหนึงสาํนักงบประมาณไม่มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ

ให้มหาวิทยาลัยสร้างหอพักมานานแล้ว เพราะต้องการให้เอกชนเข้ามาดาํเนินการหรือให้มหาวิทยาลัย

ดาํเนินการโดยหาแหล่งเงินอืน เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างหอพักนักศึกษาโดยกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารพาณชิย์ ปัจจุบันสามารถคืนทุนได้หมดและมีผลกาํไรเป็นอย่างดี 
๓. สภามหาวิทยาลัยควรกาํหนดเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยว่าจะย้าย Main 

campus ไปพืนท ี– สะลวง หรือไม่ อย่างไร ประการสาํคัญ คือ จะใช้พืนทสีะลวง – ขีเหลก็ เป็นพืนที

หลักหรือไม่ ถ้าจะใช้เป็นพืนทีหลัก นักศึกษาปีที ๑ ทุกคณะควรต้องย้ายไปเรียนทังหมด โดยต้องให้

นักศึกษาทุกคนทราบล่วงหน้าว่าถ้าจะเรียนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องไปเรียนทีสะลวง – 

ขีเหลก็ ส่วนพืนทีเวียงบัวอาจใช้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงควร

แต่งตังคณะทาํงานขึนมาเพือดําเนินการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึงทีจะช่วยดูแลเรืองนี มีผู้แทน 

ส่วนราชการ มีผู้ทเีกยีวข้องส่วนหนึง มีผู้แทนมหาวิทยาลัยส่วนหนึง เพือพิจารณาเรืองนีให้รอบคอบและ

ทาํการวางแผนระยะสัน ระยะกลาง ระยะยาว ทังเรืองงบประมาณ อาคารสถานที และการเคลือนย้าย

อปุกรณต่์าง ๆ  
๔. ควรเริมวางแผนและตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ ตังแต่บัดนี ซึงอธิการบดีมีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งอกีไม่นาน ควรจะพัฒนาพืนทสีะลวง – ขีเหลก็ให้มีความสมบูรณ์ทสีดุ เป็นเมืองอกีเมือง

หนึง โดยทาํการวางแผนเพือสร้างอาคารเรียน หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬา ศูนย์นันทนาการ บ้านพัก 

ควรแต่งตังคณะทาํงานขึนมาศึกษาและดําเนินการ อาจใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยให้

มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาช่วย ถ้าวางแผนให้ดีเขยีนโครงการให้ดีจะจูงใจให้เอกชนกล้าลงทุน 
๕. กรณกีารแก้ไขปัญหาเกยีวกบัการก่อสร้าง ถ้าเป็นเรืองการผดิสญัญาหรือการทาํงาน

ล่าช้าถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ว่าจ้างควร

ดาํเนินการทางกฎหมาย 
๖. การย้ายไปพืนทสีะลวง – ขีเหลก็ ควรพิจารณาปัญหาในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี (๑) 

การสร้างความเข้าใจกับบุคลากร เพราะการย้ายบุคลากรไปทาํงาน ณ พืนทสีะลวง – ขีเหลก็ แรงจูงใจ 

เป็นเรืองสาํคัญ จําเป็นต้องเร่งทาํความเข้าใจกับคณาจารย์ในเบืองต้น ถึงแม้อธิการบดีจะนําเสนอ

นโยบายไว้แล้วกต็ามแต่ประเดน็นีควรจะต้องเป็นประเดน็หลักว่าทาํไมคณาจารย์จะต้องย้ายไปพืนทสีะ

ลวง – ขีเหลก็ (๒) เรืองค่าใช้จ่ายของบุคลากรต้องใช้เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพิมสูงขึนเป็น

ทวีคูณ ควรเตรียมการในเรืองนีให้ดี (๓) การเร่งพัฒนาอาจารย์ทงัการให้ทุนศึกษาต่อ การจ่ายเงินเดือน

ระหว่างลาศึกษาต่อ การจ้างอาจารย์มาสอนทดแทนในระหว่างทอีาจารย์ประจาํไปศึกษาต่อ สงิเหล่านีใช้

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๖- 

งบประมาณสงูมาก ถึงแม้จาํนวนนักศึกษาเพิมสงูขึนแต่กเ็ป็นภาระในการใช้งบประมาณสาํหรับอาจารย์

ผู้สอนไปด้วยเช่นเดียวกัน  ดังนัน แนวทางทีควรดําเนินการคือ (๑) มหาวิทยาลัยควรแต่งตัง

คณะกรรมการเพือศึกษาและดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพือให้มีคาํตอบทีชัดเจนและเผยแพร่ให้

ประชาคมได้ทราบว่าทาํไมมหาวิทยาลัยต้องย้ายไปพืนทีสะลวง – ขีเหล็ก (๒) ควรตระหนักถึงการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายทไีม่จาํเป็น ยกเว้นเรืองการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา แต่ในบางเรืองอาจ

จาํเป็นต้องมีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้เข้มงวดมากยิงขึน (๓) ควรหาวิธกีารเพิม

รายได้ให้เงินคงคลัง ถ้าเป็นเช่นนีในอีก ๕ – ๑๐ ปีข้างหน้าอย่างน้อยทีสุดจะทาํให้เงินคงคลังสามารถ

ช่วยให้ผู้บริหารในรุ่นต่อไปสามารถบริหารจัดการเพือการพัฒนาพืนทีสะลวง – ขีเหล็ก ได้ เช่น 

หน่วยงานทจีัดหารายได้ รวมทงังบประมาณรายจ่ายของเงินรายได้ ปัจจุบันหักคืนให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 

๒๐ คงต้องมีการทบทวน อาจไม่สามารถใช้ร้อยละ ๒๐ ได้กบัทุกหน่วยงาน บางหน่วยงานมีรายได้มาก

ควรต้องจัดสรรให้มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ ๒๐ และ (๔) การใช้พืนทีสะลวง – ขีเหล็ก เพือหา

รายได้ เป็นความจาํเป็นทอีธิการบดีควรต้องออกไปทาํงานลักษณะอย่างนีเชิงรุก ส่วนงานปกติหรืองาน

เชิงรับควรมอบหมายให้มีคนทาํงานแทน ถ้ายังทาํงานเชิงรับอยู่เชือว่าอธิการบดีจะไม่มีเวลาเพือพัฒนา

ตรงนีอธิการบดีควรเป็นผู้นําในเรืองนีเพือนําไปสู่การเปลียนแปลง และในสภาวะปัจจุบันไม่มีใครที

เหมาะสมเท่าแล้ว จาํเป็นต้องปรับการบริหารงานภายในเพือให้อธิการบดีมีเวลาสาํหรับเรืองนี อีก

ประการหนึง คือ คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดหารายได้ ควรต้องเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมืออาชีพมาทาํงานอย่างจริงจัง 
๗. ควรดําเนินการทังระยะสันและระยะยาวอย่างต่อเนือง อาจจะกําหนดให้มี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพือทีจะดําเนินการในเรืองทีว่าจะทําอย่างไรเพือให้มีกิจกรรม 

และรายได้เพิมขึน ในระยะสันควรประสานองค์กรปกครองท้องถินเพือดาํเนินการทังในเรืองกิจกรรม

และงบประมาณต่าง ๆ ส่วนในระยะยาวถ้าเป็นไปได้อาจจะให้ความสาํคัญในด้านอุตสาหกรรมซอฟแวร์ 

เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองทน่ีาอยู่ การลงทุนด้านซอร์ฟแวร์ใช้งบประมาณไม่มาก ถ้ามหาวิทยาลัย

มีเครือข่าย ผู้ประกอบการ หรือร่วมทุนกับองค์กรจากต่างประเทศ พืนทสีะลวง – ขีเหลก็ บรรยากาศ

เหมาะสมทจีะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมซอฟแวร์ นอกจากนีในส่วนของการอบรมจังหวัดเชียงใหม่เป็น

เมืองท่องเทยีว ต้องการบุคลากรเข้าไปสู่อตุสาหกรรมท่องเทยีวเป็นจาํนวนมาก ถ้ามหาวิทยาลัยจะจัดให้

มีการอบรมเรืองการท่องเทยีวน่าจะเป็นเรืองทดี ี
๘. มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทีปัจจุบันเป็นเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย เช่น ธนาคารไทยพาณชิย์  ควรมีการจัดตังคณะกรรมการเพือดาํเนินการอย่างจริงจัง  
๙. มหาวิทยาลัยควรกาํหนดนโยบายให้ชัดเจนในการย้ายไปพืนทีสะลวง – ขีเหล็ก  

ไม่ควรทาํให้เกดิปัญหาดังเช่นทเีป็นอยู่ปัจจุบัน เช่น การจัดรถรับ – ส่ง นักศึกษาไปเรียน หรือรับ – ส่ง 

อาจารย์ไปสอน ไม่ควรเกิดขึนอีก กรณีนักศึกษาควรสร้างหอพักให้นักศึกษาทุกคน โดยต้องมีสิงอาํนวย 

ความสะดวกสาํหรับนักศึกษา ทงัสนามกฬีา ศูนย์นันทนาการ  
๑๐. ควรมีแผนการใช้พืนทเีวียงบัวให้ชัดเจน เมือย้ายไปพืนทสีะลวง-ขเีหลก็ 
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   -๗- 

๑๑. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลว่าได้ผลิตบัณฑิตไปตรงกับความต้องการของ

สงัคมหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ว่านักศึกษาไปทาํงานทไีหน ต้องดูความก้าวหน้าของบัณฑติ ซึงมหาวิทยาลัย 

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยดาํเนินการในเรืองนีน้อยมาก ทาํให้ยากต่อการวางแผน ถ้ามหาวิทยาลัยทาํได้

อย่างจริงจัง แล้วนาํข้อมูลมาปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย อาจจะนาํไปสู่การเพิมขึนของสาขาวิชา 

และบางสาขาวิชาอาจต้องยุบหรือเลิกไปกไ็ด้  
๑๒. มหาวิทยาลัยควรเน้นเรืองการผลิตครูโดยรูปแบบการเรียนการสอนควรจัดให้

นักศึกษาเรียนประจาํ ณ พืนทสีะลวง – ขเีหลก็ 
๑๓. มหาวิทยาลัยควรให้ความสาํคัญกบัเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างจริงจัง 
๑๔. มหาวิทยาลัยควรดาํเนินการสร้างหอพักเอง อาจขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า

หรือให้ภาคเอกชนร่วมทุนกไ็ด้ แต่การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาควรดาํเนินการเอง เพือให้นักศึกษา 

ได้พักหอพักในราคาถูก  

 

 ๔.๒ พจิารณาแต่งตงั 

 

 - ไม่มี - 

 

 ๔.๓ พจิารณาเรืองการศึกษา

 

 ๔.๓.๑ อนุมติัใหป้ริญญา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครังท ี๑/๒๕๕๓ 

เมือวันท ี๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาทสีาํเรจ็การศึกษาครบถ้วน

ตามหลักสตูรแล้ว ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๒ จาํนวน ๑๙๕ คน 

ซึงเป็นการดาํเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังนี 

สําเร็จการศึกษา วนัที ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒  

  ระดับปริญญาตรี ๑๘๕ คน 

  ระดับปริญญาโท ๑๐ คน 

   รวม ๑๙๕ คน 

ดังนัน มหาวิทยาลัยโดยสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ

พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาครบถ้วนตามหลักสตูร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จาํนวน ๑๙๕ คน ตามบัญชีรายชือทนีาํเสนอ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๘- 

 ๔.๔ พจิารณาเรืองการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 

 
 - ไม่มี - 

 

 ๔.๕ พจิารณาเรืองการบริหารงบประมาณและการเงิน

 

 ๔.๕.๑ ขออนุมติัโครงการจดัหารายไดแ้ละผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น  

ของมหาวิทยาลยั ของหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๙ โครงการ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์นําเสนอทีประชุมว่า 

สืบเนืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครังที ๑๔/๒๕๕๒ วันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติ 

ให้มหาวิทยาลัยจัดทาํรายละเอียดพร้อมทังแผนธุรกิจเพิมเติม นัน บัดนี มหาวิทยาลัยได้ดาํเนินการ

เรียบร้อยแล้ว จึงนาํเสนอโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ของ

หน่วยงานต่าง ๆ รวม ๙ โครงการ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาอนุมัติ ดังนี 
๑. ขออนุมัติงบประมาณ จาํนวน ๔ โครงการ คือ 

๑.๑ โครงการศูนย์ฝึกปฏบิัติการอตุสาหกรรมท่องเทยีว 
๑.๒ โครงการนาํดืมล้านนา 
๑.๓ โครงการร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๔ โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา 

  ๒. ขออนุมัติโครงการของหน่วยงาน จาํนวน ๕ โครงการ คือ 
   ๒.๑ โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๒.๒ โครงการการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
   ๒.๓ โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมของสาํนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๔ โครงการอบรมหลักสตูรระยะสนั เรือง การวิจัยเพือการพัฒนาการเรียนรู้ 

สู่วิทยฐานะครชูาํนาญการ ครชูาํนาญพิเศษ 
   ๒.๕ โครงการอบรมปฏบิัติการ หลักสตูร การวิจัยสถาบันและการเขยีนรายงานวิจัยเพือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาต ิสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
  

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี

 

  ๑. โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเทียว โครงการร้านสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา ควรให้ผลตอบแทนแก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มากขนึกว่าเดิม  

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๙- 

  ๒. โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัย 

เพือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติของสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นโครงการ

บริการวิชาการทัวไป ซึงวัตถุประสงค์ไม่ได้ระบุถึงการจัดหารายได้ จึงไม่ควรนาํมาจัดอยู่ในโครงการ

จัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 

  ๓. โครงการศูนย์ฝึกปฏบิัติการอุตสาหกรรมท่องเทยีว ได้กาํหนดวัตถุประสงค์เพือเป็น

แหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเทียวให้แก่นักศึกษา  

แต่ปัจจุบันนักศึกษาไม่ได้มีส่วนเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว ซึงหากเป็นการจัดหารายได้ 

อย่างเดียวควรจะเปลียนชือโครงการ 

  ๔. ควรแยกโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการนัน ๆ 

  ๕. โครงการของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการสถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม จะต้องใช้ห้องปฏบิัติการ แต่ไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายเกยีวกบัครุภัณฑห์รือวัสดุทจีะต้อง

ใช้ของห้องปฏบิัติการหากเป็นโครงการจัดหารายได้ควรนาํค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพือให้ผลตอบแทน

มหาวิทยาลัย 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามโครงการทีนําเสนอทัง ๙ โครงการไปพลางก่อน  

และอธิการบดีรับปรับปรุงและแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

โดยจะต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างโครงการบริการวิชาการและโครงการจัดหารายได้ แล้วนําเสนอ

โครงการจัดหารายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที ๕  เรืองเสนอเพอืทราบหรือทกัทว้ง 

 

 ๕.๑ รายงานการเงิน ประจําเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทีประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองคลัง 

สาํนักงานอธกิารบดี รายงานการเงินประจาํเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี 

๑. สรปุรายงานการรับเงินรายได้ 

๒. รายงานการจ่ายเงินรายได้ พร้อมแผนภมูิ 

๓. รายงานการจ่ายเงินรายได้ (เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมูิ 

๔. รายงานการจ่ายเงินบัณฑติวิทยาลัย พร้อมแผนภมูิ 

๕. รายงานการจ่ายเงินวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมูิ 

๖. รายงานการจ่ายเงินโครงการความร่วมมือเทศบาลตาํบลแม่ลาน้อย พร้อมแผนภมูิ 

๗. รายงานการจ่ายเงินโครงการความร่วมมือเทศบาลตาํบลแม่ลาน้อย  

(เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมู ิ

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๐-

๘. รายงานการจ่ายเงินโครงการความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ  

พร้อมแผนภมู ิ

๙. รายงานการจ่ายเงินโครงการปริญญาตรีท ี๒ กลุ่มสนใจบัญชี  

(เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมู ิ

๑๐. รายงานการจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศกึษา  
(เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมู ิ

๑๑. รายงานการจ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคร ู 
(เงินกนัเหลือมปี) พร้อมแผนภมู ิ

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ๖  เรืองอืน ๆ

 

 ๖.๑ การประชมุสภามหาวิทยาลยัครงัต่อไป 

 

วันพฤหัสบดี ที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอืองผึง ชัน ๒ 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ 

 

เลิกประชมุเวลา  ๑๒.๒๐ น. 

 

 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 

 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๒/๒๕๕๓ วนัที ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 


